

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 7 ธันวาคม 2547

วันนี้ (วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2547) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ พันดาร์จโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และร่างพระราชกฤษฎีกาศ.พ (.. ฉบับที่) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการและฉบับ) อนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ศ.พ (..

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)ศ.พ

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เพื่อเร่งรัดก่อสร้างโครงการห้วยแม่ประจันต์ อำเภอหนองหญ้าปล้อง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง ขอปรับปรุงโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรระยะที่ 2 (2544-2548) ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำบาดาลเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาภัยแล้ง

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 100 ปี กรมการขนส่งทางบก พ.... .ศ.

เรื่อง รายงานผลดำเนินการ Chat Line ของผู้ให้บริการ AUDIOTEX

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC) ประจำเดือนตุลาคม 2547

เรื่อง ขอนมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2548 งบกลางรายการ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศ)23,400 ล้านบาท(

เรื่อง การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งมาใช้ในราชการ

เรื่อง การเปิดตลาดเมล็ดถั่วเหลืองตามข้อผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลก ปี 2548

เรื่อง การจัดตั้ง Thailand Plaza ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรื่อง รัฐบาลกาตาร์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยคนใหม่

เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยคน
ใหม่

เรื่อง รายงานการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอิตาลี

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ....ศ.

เรื่อง ขอนมัติเงินสำรองทางการร่วมลงทุนในกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่ 2 (ABF
2)

เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติการบินโปรยนกกระดาศเพื่อสันติภาพในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

เรื่อง สรุปผลการจัดงานรวมพลังแผ่นดินร่วมเผ่าระวังปัญหายาเสพติด

เรื่อง การปฏิบัติงานที่สำคัญของกระทรวงกลาโหม

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานปฏิบัติการพลังแผ่นดิน ร่วมกวาดล้างยาเสพติด ครั้งที่ 2
(รายงานครั้งที่ 3)

เรื่อง สรุปรายงานสถานการณ์และความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาโรค
ไข้หวัดนก

เรื่อง สรุปสถานการณ์ความแห้งแล้ง

เรื่อง รายงานการจัดตั้งศูนย์ฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ในรอบ 6
เดือน

เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการจัดทำประมาณการรายได้ การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่า
ผลิตน้ำตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร้อ้อยและโรงงาน
พ.... .ศ.

เรื่อง การขยายระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 9 และมาตรา 10
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ออกไปอีก 1 ปี
กำหนดขอบเขตของสิทธิรับบริก)ารสาธารณสุขของบุคคลและระยะเวลาเริ่ม
ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม(

เรื่อง ชี้แจงสภาวะการณ์ราคาขายพาราลดลงในปัจจุบัน

เรื่อง อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดแทน

เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาเมืองพัทยา

เรื่อง แต่งตั้ง

ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ข้าราชการสำนักงาน ก.พ.

ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

**กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
โทร. 02-2809000 ต่อ 332**

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ

และกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชกฤษฎีกาคำตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการและอนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอผลการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ และร่างพระราชกำหนด ดังนี้

ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และศ.พ (.. ฉบับที่)

ร่างพระราชกฤษฎีกาคำตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ .ศ.พ (.. ฉบับที่)
....

สาระสำคัญมีดังนี้

แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในพระราชกฤษฎีกาคำตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ .ศ.2545 โดยปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละสาม และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547

แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและประธานกรรมการ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ .ศ.2541 โดยปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละสาม และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547

2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ปรับปรุงแก้ไข และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้แก้ไขความในร่างมาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ แล้วดำเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปดำเนินการยกร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีตามประเด็นอภิปราย คณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 7 (ฝ่ายกฎหมาย) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการต่อไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการหลวง พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการให้จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขึ้น โดยโอนภารกิจและอัตรากำลังจากสำนักพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันฯ รวมทั้งปรับปรุงวัตถุประสงค์และภารกิจของสถาบันฯ ให้ครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น

3. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพื่อเร่งรัดก่อสร้างโครงการห้วยแม่ประจันต์ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 201,508,000 บาท ตามความเห็นสำนักงบประมาณ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการไว้แล้วประกอบกับสำนักงบประมาณได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่

ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบการปรับแผนงานก่อสร้างโครงการห้วยแม่ประจันต์ อำเภอหนองหญ้าปล้อง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดเพชรบุรี จาก 5 ปี ให้เหลือ 3 ปี ทำให้ปริมาณงานที่จะต้องดำเนินการและงบประมาณที่ต้องใช้ในปี 2547 และ 2548 เพิ่มขึ้น จากวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายปี 2547 และ 2548 เป็นเงินทั้งสิ้น 381,508,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางปี 2547 ซึ่งสำนักงบประมาณได้อนุมัติเงิน

ประจำงวด งบกลางรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี 2547 จำนวน 80,000,000 บาท และต่อมากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอขอรับสนับสนุน งบกลางปี 2547 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ)59,000 ล้านบาท ในวงเงินที่เหลืออีกจำนวน (301,508,000 บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ)12 ตุลาคม 2547) โดยสำนัก งบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้ในวงเงิน 100,000,000 บาท ทำให้ขาด งบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนอีก 201,508,000 บาท

สำหรับการดำเนินโครงการปี 2548 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ได้รับอนุมัติงบประมาณ 226,237,300 บาท ซึ่งเป็นวงเงินที่ใช้สำหรับการ ดำเนินงานตามแผนประจำปีที่วางไว้เท่านั้น จึงมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะ ดำเนินงานส่วนที่ค้างจากปี 2547 ได้

4. เรื่อง ขอบปรับปรุงโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรระยะที่ 2 (2544-2548) ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรระยะที่ 2 ของ สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล โดยปรับเป็นทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตร

นานาชาติ และขยายเวลาโครงการเป็น พ.ศ. 2547-2551 โดยให้ปรับจำนวนทุนได้ตาม ความเหมาะสม และใช้วงเงินตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จำนวน 256,180,000 บาท ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งนี้ ให้รับความเห็นและข้อสังเกตของ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนัก งบประมาณและสำนักงาน ก.พ. ไปพิจารณาดำเนินการด้วย

5. เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำบาดาลเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาภัยแล้ง

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้ำ บาดาล) ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำบาดาลเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาภัยแล้ง เป็นกรณีเร่งด่วน โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น วงเงินรวม 28,000,000 บาท ประกอบด้วย 3 รายการ ดังนี้

พัฒนาบ่อน้ำบาดาล จำนวน 5,000 บ่อ เป็นเงิน 23,000,000 บาท

ซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบบอลลีก จำนวน 2,500 เครื่อง เป็นเงิน 2,500,000 บาท

ติดตั้งจุดจ่ายน้ำ จำนวน 500 จุด เป็นเงิน 2,500,000 บาท

ทั้งนี้ หากงบกลางฯ ข้างต้นไม่เพียงพอ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้วด้วย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอรายงานว่า

ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดสถานการณ์ความแห้งแล้งค่อนข้างรุนแรงแผ่กระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภค รวมทั้งพื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมาก และคาดว่าจะมีปัญหาคความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำบาดาลเพื่อบรรเทา และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและยั่งยืน

6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 100 ปี กรมการขนส่งทางบก พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงการคลังเสนอว่า กรมการขนส่งทางบกได้ขอความร่วมมือ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ครบ 100 ปี กรมการขนส่งทางบก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2548 เพื่อเป็นที่ระลึกและเผยแพร่เกียรติประวัติของเหล่าทหารขนส่ง ในโอกาสที่กรมการขนส่งทางบก ครบ 100 ปี ซึ่งกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 100 ปี กรมการขนส่งทางบก จำนวนหนึ่ง ชนิดราคา คือ เหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาและสีทอง) ชนิดราคา 10 บาท ประเภทธรรมดา ซึ่งในการดำเนินการจัดทำเหรียญกษาปณ์ดังกล่าวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว

7. เรื่อง รายงานผลดำเนินการ Chat Line ของผู้ให้บริการ AUDIOTEX

คณะกรรมการรับทราบรายงานผลดำเนินการ Chat Line ของผู้ให้บริการ AUDIOTEX ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ตรวจพบที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์รายงานและวิจารณ์เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ (AUDIOTEX) ประเภท Chat Line ว่าสื่อไปในทางกามารมณ์

มาตรการในการแก้ไขปัญหา

เจตนารมณ์ของการให้บริการ Chat Line เป็นบริการสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีวุฒิภาวะในระดับที่สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาถึงความถูกต้องเหมาะสมได้ซึ่งปัญหาจากการร้องเรียนนั้น เนื่องจากผู้ที่เข้าไปใช้บริการเป็นเด็กและวัยรุ่นซึ่งขาดวุฒิภาวะในการตัดสินใจ ประเด็นหลักคือมีวิธีคัดกรองอย่างไรจึงจะสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ามาใช้บริการได้ ในการนี้ บมจ. ทศท คอร์ปอเรชั่น ได้เชิญตัวแทนจากผู้ประกอบการให้บริการ AUDIOTEX ทั้ง 10 ราย เข้าประชุมหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2547 และมีมาตรการในการควบคุมและกำกับดูแลการให้บริการ Chat Line ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ผู้ให้บริการ AUDIOTEX ต้องเคร่งครัดในเรื่องกฎกติกา เช่น มีการสอบถามอายุของผู้ใช้บริการก่อนเข้าใช้บริการ มีการแจ้งกฎกติกาให้ทราบ เช่น ห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีใช้บริการ ห้ามพูดไม่สุภาพ ห้ามใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือนัดหมายกัน และระหว่างการสนทนาจะมีพนักงานคอยสังเกตการณ์ มิให้ผู้ให้บริการละเมิดกฎกติกา
- 2) Chat line เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่มีการใช้บริการ Chat Line ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงกลางคืนหลังเวลา 22.00 น.และเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังเที่ยงคืน หรือหลังจากที่สถานบริการปิด บมจ.ทศท คอร์ปอเรชั่น จึงขอให้ผู้ประกอบการเพิ่มจำนวนพนักงานเข้าสังเกตการณ์ในช่วงเวลาที่มีการสนทนา ระหว่างผู้ใช้บริการเพื่อป้องกันการสนทนาในเชิงลามก อนาจาร หรือการนัดหมาย รวมทั้งขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบกันเอง เนื่องจากมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในภาพรวมของการให้บริการ AUDIOTEX ประเภทอื่น ๆ ที่มีหลากหลายและมีเป็นจำนวนมาก
- 3) หลังจากได้มีการเผยแพร่ของสื่อต่าง ๆ ถึงผลเสียของการเล่นไลน์ของเด็กวัยรุ่น โดยเฉพาะในกลุ่มรักร่วมเพศ บมจ. คอร์ปอเรชั่น ได้สั่งให้ปิดบริการ .ทศท . AUDIOTEX ประเภท Chat Line ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องเพศ กามารมณ์ หรือแอบแฝงในทันที ซึ่งบริการในลักษณะดังกล่าวคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของบริการทั้งหมด สำหรับการให้บริการ Chat Line ลักษณะอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของบริการทั้งหมดที่เปิดให้บริการ ขอให้ผู้ประกอบการเพิ่มจำนวนพนักงานเข้าสังเกตการณ์

8. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC) ประจำเดือนตุลาคม 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC) ประจำเดือนตุลาคม 2547 ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน

1.1 สถิติการให้บริการ

เดือน	จำนวนการให้บริการ (ครั้ง)
มกราคม 2547	37,133
กุมภาพันธ์ 2547	32,272
มีนาคม 2547	52,505
เมษายน 2547	51,105
พฤษภาคม 2547	356,361
มิถุนายน 2547	441,367
กรกฎาคม 2547	494,969
สิงหาคม 2547	304,893
กันยายน 2547	174,011
ตุลาคม 2547	200,222

- (1) ตั้งแต่เดือนมกราคม เมษายน -2547 ประชาชนให้บริการ GCC ซึ่งมีจำนวนการเรียกเข้าที่ไม่สูงมาก และค่อนข้างคงที่ เนื่องจากเดือนมกราคม มีนาคม -2547 เป็นการให้บริการข้อมูลเฉพาะ 3 หน่วยงาน นำร่อง คือ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ส่วนในเดือนเมษายน 2547 เป็นการเปิดให้บริการข้อมูลอย่างเป็นทางการ ซึ่งให้บริการข้อมูลครบทั้ง 20 กระทรวงและ 9 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ซึ่งเริ่มประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน

บางแขนง ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ Billboard แต่การรับรู้ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร

- (2) ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม กรกฎาคม -ค.ม 2547 มีแนวโน้มที่ประชาชนสนใจใช้บริการ GCC สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการ GCC 1111 ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงโดยเฉพาะทางโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อหลักที่เข้าถึงประชาชนทั่วถึงมากกว่า ทำให้มีการโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลต่าง ๆ มากขึ้น
- (3) เดือน สิงหาคม กันยายน -2547 การให้บริการมีจำนวนลดลง เนื่องจาก

ในเดือนสิงหาคม พึ่งหมดระยะเวลาการดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการ GCC ในสื่อหลัก เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ทำให้ผู้ใช้บริการขาดสิ่งกระตุ้นให้มาใช้บริการ หากมีสื่อของภาครัฐอื่นได้แก่ โทรทัศน์ช่อง 11 สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ป้ายวิ่งสี่แยกจรัลจร ป้ายโฆษณา Trivision ของ กทม มาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้ปริมาณการใช้บริการ .GCC สูงขึ้น

การตอบสนองประชาชนในเรื่องร้องเรียนของกระทรวงต่าง ๆ ที่ผ่านช่องทาง GCC มีน้อยมาก เนื่องจาก GCC ได้จัดส่งข้อมูลให้กระทรวงต่าง ๆ ทราบภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียน แต่ GCC จะไม่ได้รับผลการชี้แจงตอบกลับจากกระทรวง ทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาที่จะใช้ช่องทาง GCC แต่มีบางกระทรวงให้ความร่วมมือกับ GCC อย่างดี คือ ติดตามเรื่องร้องเรียนแจ้งผลให้ GCC ตอบประชาชน และนำข้อมูลไปพัฒนางานการให้บริการเพื่อประชาชน ต่อไป เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- (4) ในเดือนตุลาคม 2547 การให้บริการมีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก GCC ได้เข้าร่วมแสดงผลการดำเนินงานในงานแถลงผลงานทุกกระทรวง)20 กระทรวง (หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เมื่อวันที่2 ตุลาคม 2547 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2547 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15-23 ตุลาคม 2547 ซึ่งทำให้ประชาชน ทั่วไปรับรู้การดำเนินงานของ GCC เพิ่มขึ้น ประกอบกับ บมจ.ศท คอร์ปอเรชั่น มี.การประชาสัมพันธ์ GCC ผ่านระบบบริการสอบถาม)1133) เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง

2. บริการที่ประชาชนใช้บริการเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ บริการสอบถามข้อมูลทั่วไป Q&A (Questions&Answers), บริการสอบถามข้อมูลเพื่อการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (Contact Information), บริการรับเรื่องร้องเรียน (Complain) และบริการแบบฟอร์มคำขอบริการและเอกสารต่าง ๆ (Literature)

ข้อมูลที่ประชาชนให้ความสนใจสอบถาม ได้แก่ การทำบัตรประชาชน เวลาทำการของหน่วยงาน ต่าง ๆ วันเปิดจองเครื่องคอมพิวเตอร์ การทำใบอนุญาตขับขี่ การทำหนังสือเดินทาง การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล แจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง การโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ การพยากรณ์อากาศ การให้บริการของศูนย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย การต่ออายุหนังสือเดินทาง โครงการเงินกู้ซื้อบ้าน ประกันสังคม รายชื่อคณะรัฐมนตรี ค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและที่ดิน เงินสงเคราะห์บุตร สิทธิการใช้บัตรทอง การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ การเสียภาษีรถยนต์ประจำปี การโอนและเปลี่ยนเจ้าของรถ เป็นต้น

ทั้งนี้ เหตุการณ์ในแต่ละเดือนที่เป็นที่สนใจของประชาชน (Hot News) รวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่ภาครัฐจัดทำแผนที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนและนำเสนอต่อสาธารณชนจะเป็นเหตุจูงใจทำให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการสอบถามข้อมูลมากขึ้น เช่น ในเดือนตุลาคม 2547 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

9. เรื่อง ขอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท) ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และควรดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยเห็นควรสนับสนุนโครงการที่เสนอขอใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ รวม 2 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 174,199,400 บาท ประกอบด้วย

- (1) โครงการเร่งด่วนภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ACMECS วงเงิน 84,199,400 บาท
- (2) โครงการเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัย และสถาบันการวิจัยของรัฐ วงเงิน 90,000,000 บาท

10. เรื่อง การเข้ารถยนต์ประจำตำแหน่งมาใช้ในราชการ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งมาใช้ในราชการตามที่สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา (สว.) เสนอโดยให้ตกลงในรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณกับ สำนักงานงบประมาณต่อไป

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) รายงานว่า เนื่องจากการดำเนินการเช่ารถยนต์มาใช้ ในราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 (เห็นชอบหลักเกณฑ์และ แนวทางการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการตามที่ กระทรวงการคลังและสำนักงานงบประมาณได้ร่วมกันกำหนดโดยให้เช่ารถใหม่ได้ครั้งละไม่ เกิน 5 ปี ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานโดยต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อขอผูกพัน งบประมาณตามนัยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา อนุมัติผูกพันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (1 มกราคม - 30 กันยายน 2548) ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รวม 4 ปี 9 เดือน เพื่อเช่า รถยนต์ประจำตำแหน่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์สำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถยนต์ ประจำตำแหน่ง จำนวน 7 คัน โดยผูกพันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2542 ในวงเงินงบประมาณปีแรก (9 เดือน) จำนวน 2,901,600 บาท และในปีงบประมาณต่อไปวงเงินงบประมาณปีละ 3,868,800 บาท รวม วงเงินงบประมาณที่ต้องผูกพันทั้งสิ้น 18,376,800 บาท ดังนี้

ปีงบประมาณ พ .ศ.2548 จำนวน 9 เดือน)1 มกราคม 2548- 30 กันยายน 2548)

- 1.1 รถประจำตำแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คัน
จำนวน 531,000 บาท
- 1.2 รถประจำตำแหน่งรองเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 6 คัน
จำนวน 2,370,600 บาท รวมเป็นเงิน 2,901,600 บาท

ปีงบประมาณ พ .ศ.2549 - พ .ศ.2552 (4 ปี รวมเป็นเงิน (15,475,200 บาท

- 2.1 รถประจำตำแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คัน
จำนวน 708,000 บาทปี/
- 2.2 รถประจำตำแหน่งรองเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 6 คัน
จำนวน 3,160,800 บาท ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น/3,868,800 บาทปี/

11. เรื่อง การเปิดตลาดเมล็ดถั่วเหลืองตามข้อผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลก ปี 2548

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ประธาน คณะกรรมการนโยบาย ถั่วเหลืองและพืชน้ำมันอื่น เสนอการเปิดตลาดเมล็ดถั่วเหลือง ตามข้อผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลก ปี 2548 ซึ่งกำหนดกรอบแนวทางการบริหารการ เปิดตลาดสินค้าเกษตร 23 รายการและจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ส่วนกรอบ แนวทางการบริหารนำเข้าใหม่ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นไป จะยึดแนวทางการบริหารนำเข้าปี 2547 เป็นเกณฑ์ คือ

เปิดตลาดให้นำเข้าตามอัตราที่กำหนดไว้ใน การเปิดตลาดปี 2547 ซึ่งเป็นปีสุดท้าย ของความตกลงรอบอุรุกวัยไปก่อน เมื่อมีข้อผูกพันปริมาณและอัตราภาษีในการ เปิดตลาดใหม่ แล้วเสร็จ ก็จะใช้เป็นฐานในการเปิดตลาดต่อไป (รอบโตฮา)

สินค้าเกษตรรายการใดจำเป็นต้องเปิดตลาดในปริมาณและอัตราภาษีที่แตกต่างจาก ที่ผูกพันกับองค์การการค้าโลกให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทุกรายการสินค้าเป็นแต่ละครั้งไป

12. เรื่องการจัดตั้ง Thailand Plaza ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดตั้ง Thailand Plaza แห่งแรก ณ นครนิวยอร์ก ประเทศ สหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าไทยใน ต่างประเทศ อันเป็นกลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยให้เพิ่มสูงขึ้น พร้อมกับ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าไทยสู่ตลาดระดับบน โดยเริ่มในประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่นเป็นประเทศนำร่อง คณะรัฐมนตรีได้มอบหมาย ให้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นผู้เช่าอาคาร เลขที่ 529 Fifth Avenue นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อจัดตั้งเป็น Thailand Plaza และจัดสรร พื้นที่ออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นที่ตั้งของสำนักงานด้านเศรษฐกิจแบบ บูรณาการ ของไทย ประกอบด้วยหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าใน ต่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัทการบินไทย จำกัด เป็นต้น พื้นที่รวมประมาณ 6,000 ตารางฟุต และ พื้นที่ส่วนที่เหลือ 22,840 ตารางฟุต เป็นที่ตั้งของ Thailand Market Place (TMP) Modules ไม่น้อยกว่า 3 Modules และบริษัทเอกชนอื่นๆ ของไทย โดยหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน จะเป็นผู้เช่าพื้นที่จากกระทรวงพาณิชย์ โดยชำระค่าเช่า ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนของพื้นที่ ทั้งนี้ ให้ ดำเนินการตามข้อสังเกตของหน่วยงาน

13. เรื่อง รัฐบาลกาตาร์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยคน ใหม่

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้ แต่งตั้งนายอับดุลเลาะห์ อิบราฮิม อับดุลเราะห์มาน อัลฮัมมาร์ (Mr.Abdullah Ibrahim Abdulrahman Alhammar) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยคนใหม่ สืบแทน นายชาเลาะห์ อิบราฮิม อัล-กวารี โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร

14. เรื่องรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยคนใหม่

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้ แต่งตั้งนายวิเวก กัตชู (Mr. Vivek Katju) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยคนใหม่ สืบแทน นางลีลา กฤษณะมูรติ โปนัปปา โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร

15. เรื่อง รายงานการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอิตาลี

คณะรัฐมนตรีรับทราบ รายงานการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอิตาลี ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอิตาลี (นาย Paolo Scarpa Bonazza) ได้เข้าเยี่ยมและหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สารระสำคัญของการหารือสรุปได้ดังนี้

1. การพิจารณาทบทวนการให้ GSP แก่สินค้ากึ่งของไทย ขณะนี้ สหภาพยุโรปกำลังทบทวนมาตรการการให้สิทธิพิเศษภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences-GSP) ต่อสินค้าเกษตรจากทั่วโลก ทั้งนี้ ไทยได้รับผลกระทบจากมาตรการ GSP ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา เนื่องจากไทยจะต้องเสียภาษีนำเข้าสินค้ากึ่งแช่เย็นแช่แข็งและกึ่งแปรรูปสูงกว่าประเทศผู้ส่งออกที่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป กล่าวคือ ไทยเสียภาษีนำเข้ากึ่งแช่เย็นแช่แข็ง ร้อยละ 7 ขณะที่ประเทศอื่นเสียร้อยละ 4.2 และไทยเสียภาษีนำเข้าสินค้ากึ่งแปรรูปในอัตราร้อยละ 20 ในขณะที่ประเทศอื่นที่ได้สิทธิ GSP เสียร้อยละ 12 ถือเป็นการเลือกปฏิบัติและไทยได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้เป็นอย่างมาก จึงได้ขอให้อิตาลี ในฐานะที่เป็นประเทศที่สามารถโน้มน้าวนโยบายต่างๆ ของสหภาพยุโรปได้ดี สนับสนุนการพิจารณาทบทวนมาตรการ GSP เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกประเทศ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

เกษตรอิตาลีแจ้งว่า ยินดีจะสนับสนุนและจะโน้มน้าวให้สหภาพยุโรปพิจารณาทบทวน ข้อเสนอของไทย ซึ่งคาดว่าจะแจ้งข่าวดีให้ทราบได้ในเดือนมีนาคม 2548

2. การส่งเสริมการค้าและการลงทุนร่วมกันทางการเกษตร

2.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนของอิตาลี มาร่วมลงทุน ในสาขาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย ซึ่งฝ่ายอิตาลีแจ้งว่าได้ ดำเนินการเชิญชวนให้มีการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น เช่น การลงทุนเลี้ยง หอยลายเพื่อป้อนสู่ตลาดอิตาลีและสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ฝ่ายอิตาลีได้เสนอว่ามีความต้องการที่จะขยายตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรและสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น น้ำมันมะกอก และไวน์ ด้วย

2.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยินดีที่จะร่วมมือในเรื่องเครื่องจักรกลการเกษตรและ สินค้าเกษตรอื่น โดยเฉพาะเครื่องทุ่นแรงด้านการเกษตร จึงได้ชักชวนให้ฝ่าย อิตาลีมาลงทุนในประเทศไทย โดยไทยจะเป็นประตูเพื่อกระจายสินค้าเกษตรไปสู่ ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นด้วย ซึ่งฝ่ายอิตาลีรับข้อเสนอของไทยและจะนำไปหารือกับภาคเอกชนต่อไป ขณะเดียวกันก็พร้อมจะเป็นประตูการค้าของไทยสู่ ตลาดสหภาพยุโรปด้วย ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะเกื้อหนุนสินค้าเกษตรที่เห็นชอบ ร่วมกัน และหลีกเลี่ยงการแข่งขันในสินค้าประเภทเดียวกัน

3. ความร่วมมือด้านการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอว่าควรจะมีคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อวางกรอบความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ทางด้านการเกษตรต่อไปในอนาคตโดยเร็ว ฝ่ายอิตาลีตอบสนองต่อข้อเสนอเป็นอย่างดี และจะรีบผลักดันให้มีผลโดยเร็วตามข้อเสนอของไทย

16. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ....

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่าง ประเทศ พ.ศ.... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป

ร่างพรบ.ดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ ให้บริการ ผู้ใช้บริการและบุคคลอื่นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางถนน ระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ

และคุ้มครองผู้ใช้บริการการขนส่งของทางถนนระหว่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

กำหนดขอบเขตการใช้บังคับสัญญารับขนของทางถนนด้วยรถ รวมถึงกรณีการขนส่งรูปแบบอื่น ซึ่งมีได้มีการขนถ่ายของลงจากรถด้วย ซึ่งพรบนี้จะไม่บังคับใช้กับการรับขนไปรษณีย์ภัณฑ์ระหว่างประเทศ การขนส่งศพ และการขนย้ายเครื่องเรือน

กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องใบตราส่งอันจะถือเป็นการยืนยันเบื้องต้นของการทำสัญญารับขน เงื่อนไขสัญญา และการที่ผู้ขนส่งได้รับของไว้ โดยได้กำหนดรูปแบบและรายการในใบตราส่ง

กำหนดหน้าที่ของผู้ส่งที่จะต้องรับผิดชอบผู้ขนส่งเพื่อความปลอดภัยแก่บุคคล อุปกรณ์ และของอื่นๆ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฯ

กำหนดความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่ง กล่าวคือ ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังแต่ที่ผู้ขนส่งได้รับของไว้ในความดูแลจนถึงเวลาที่ได้ส่งมอบของ ให้สันนิษฐานว่า ผู้ขนส่งอาจต้องรับผิด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ถึงข้อยกเว้นความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้

กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องความรับผิดของผู้ขนส่ง ให้ต้องรับผิดในกรณีที่ไม่มี การส่งมอบของภายในเวลาที่กำหนด ส่งมอบชักร้า

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งในกรณีของผู้สูญหายไม่เกิน 8.33 SDR (หน่วยพิเศษถอนเงิน กำหนดโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ) (ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม

กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการรับขนโดยผู้ขนส่งหลายคนหลายทอด รวมทั้งกำหนดหน้าที่ของผู้ขนส่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้ขนส่งรายคนก่อน เป็นต้น

กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุความที่จะเริ่มนับ เมื่อมีข้อพิพาทที่เกิดจากการรับขน

17. เรื่อง ขออนุมัติเงินสำรองทางการร่วมลงทุนในกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่ 2 (ABF 2)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการนำเงินสำรองทางการร่วมลงทุนในกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่ 2 (ABF 2) ภายใต้กรอบการประชุมธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงและแปซิฟิก (Executives' Meeting of East Asia and Pacific Central Banks and Monetary Authorities: EMEAP) ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอ โดยมอบหมายให้ธนาคาร

แห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการนำเงินสำรองทางการเงินในวงเงิน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เข้าร่วมจัดตั้ง ABF 2 ต่อไป

การจัดตั้งกองทุน ABF 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในพันธบัตร/ตราสารหนี้เอเชียสกุลเงินท้องถิ่นของสมาชิก EMEAP ยกเว้นพันธบัตร/ตราสารหนี้เอเชียประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการ ริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียด้านอุปสงค์จากการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่ 1 (Asian Bond Fund1 : ABF1) ของสมาชิก EMEAP ซึ่งบ่งชี้ถึงเจตนารมณ์ที่ดีของภาครัฐ ในการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารสกุลท้องถิ่น ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาตลาดพันธบัตรท้องถิ่นภายในภูมิภาคทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอีกด้วย

18. เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติการบินโปรยนกระดาศเพื่อสันติภาพในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการปฏิบัติการบินโปรยนกระดาศเพื่อสันติภาพในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ สรุปได้ดังนี้

จำนวนนกระดาศที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศพบนั้น กองทัพอากาศได้รับเพิ่มขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีส่งนกสันติภาพสู่ชาวใต้ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ 4 ธันวาคม 2547 มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปนำไปมอบที่อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กองทัพอากาศ เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากจากเดิม (ดอนเมือง)100 ล้านตัวเศษ เป็นจำนวนประมาณ 120 ล้านตัว

การปฏิบัติการบินโปรยนกระดาศในวันที่ 5 ธันวาคม 2547 จากเดิมสามารถโปรยนกระดาศได้จำนวน 63 ล้านตัว เมื่อเพิ่มจำนวนอากาศยานและปริมาณบรรทุกจึงสามารถบินโปรยนกระดาศ ได้เพิ่มขึ้นเป็น 98.5 ล้านตัว ใน 33 อำเภอของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี)และจังหวัดนราธิวาสและ (กับอีก 5 อำเภอ ใน จังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น 38 อำเภอ โดยเน้นการปฏิบัติไปที่ อ เมือง ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการบินพันควันสีธงชาติ ลากแพรป้ายพระนามาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และโปรยนกระดาศซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ถ่ายทอดสดทางทีวีสีช่อง 5 ชิง 9 และ ช่อง 11 ทั่วประเทศ ดังนี้

2.1 จังหวัดนราธิวาส บริเวณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เวลา 16.00 น.

2.2 จังหวัดยะลา บริเวณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมือง เวลา 16.20 น.

2.3 จังหวัดปัตตานี บริเวณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย เวลา 16.40 น.

เวลาในการปฏิบัติการบินโพรยนกระดาศ ในช่วงเช้าระหว่างเวลา 18.00-19.00 น . มีพิธีทำการส่งอากาศยานทั้งหมดขึ้นปฏิบัติการกิจ ณ บริเวณลานจอดสนามบิน กองบินที่56 (หาดใหญ่ ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติการบินเมื่อเวลา (09.00 นทำการบิน . เป็น2 ช่วง คือ ช่วงเช้าระหว่างเวลา 09.00-12.00 น และช่วงบ่ายระหว่างเวลา . 13.00-17.00 น อากาศยานที่เข้าร่วมปฏิบัติการกิจเดิม .45 เครื่องต้องเพิ่มขึ้นอีก 6 เครื่อง รวมอากาศยานทั้งสิ้น 51 เครื่อง จำนวนเที่ยวบิน และชั่วโมงการบิน เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20 % เป็น 111 เที่ยวบิน)108.9 ชั่วโมงบิน(

ผลการปฏิบัติการบินโพรยนกระดาศ

- 4.1 ช่วงเช้า สภาพอากาศมีเมฆมาก และมีฝนเป็นบางแห่งในบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระแสลมมีความเร็วค่อนข้างแรง เพดานบินใช้ ประมาณ 4-5 พันฟุต จึงทำให้การโพรยนกระดาศในช่วงเช้าถูกกระแสลมพัดห่างจากพิกัดที่กำหนดไปบ้าง
- 4.2 ช่วงบ่าย สภาพอากาศเปิด มีแดด ปราศจากเมฆฝน การบินปรับเพดานบิน ลงเหลือประมาณ 3-4 พันฟุต สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ทำให้นัก กระดาศที่โพรยเข้าพิกัดที่กำหนดได้เป็นจำนวนมาก
- 4.3 หลังเสร็จสิ้นการบินทั้งอากาศยาน นักบิน และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมในการ ปฏิบัติภารกิจปลอดภัย

นกระดาศที่โพรยทั้งหมดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 98.5 ล้านตัวนั้น ในแต่ละจังหวัดมีโครงการที่รองรับนกระดาศในพื้นที่ดังนี้

- 5.1 ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่จะเก็บนก กระดาศไว้เป็นที่ระลึกในความปรารถนาดี และหวังใยของพี่น้องประชาชน ชาวไทยทั่วประเทศ
- 5.2 นกระดาศบางส่วนที่ประชาชนจะเก็บและนำมามอบให้จังหวัด ซึ่งในแต่ละ จังหวัดจะมีโครงการดังนี้
 - 1) จังหวัดนราธิวาส จะน่านกระดาศที่รวบรวมได้มาต้มและนำมาผสม กับซีเมนต์ ปั้นเป็นรูปนกเพื่อสันติภาพ และจะนำไปตั้งไว้กลางเมือง
 - 2) จังหวัดยะลา จะน่านกระดาศที่รวบรวมได้มาทำการ Recycle ใหม่ ทำเป็นกระดาศโปสเตอร์ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 150

เซนติเมตร เขียนพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ นำไปติดไว้ ณ สถานที่ราชการต่าง ๆ ตลอดจนโรงเรียนทั้งไทย พุทธ และไทยมุสลิม

3) จังหวัดปัตตานี จะนำนกกระดาศที่รวบรวมได้ มาประดิษฐ์และ ตกแต่งให้เป็นต้นไม้แห่งสันติภาพของจังหวัด

5.3 นกกระดาศในส่วนที่เหลือจากการโปรยทางอากาศอีกประมาณ 21.5 ล้าน ตัวนั้น อยู่ที่สนามบินหาดใหญ่ประมาณ)18 ล้านตัว สนามบินบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส ประมาณ 1.9 ล้านตัว และสนามบินบ่อทอง จังหวัด ปัตตานี ประมาณ 1.6 ล้านตัวกองทัพอากาศจะนำไปมอบให้กอง (อำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อมอบต่อให้กับ จังหวัดและประชาชนใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

สำนักข่าวทั้งในประเทศไทย รวมทั้งสำนักข่าวต่างประเทศ อาทิ รอยเตอร์ CNN และ AFP ได้รายงานข่าวทั่วโลกเกี่ยวกับโครงการรณรงค์พบนกกระดาศเพื่อสันติภาพ ของรัฐ โดยการนำของนายกรัฐมนตรี และการปฏิบัติการโปรยนกกระดาศที่ ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้พบนกกระดาศส่งความหวัง และความปรารถนาดีไปให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นการ แสดงออกถึงจิตใจจากประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ที่ต้องการให้เกิดสันติสุขใน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

19. เรื่อง สรุปผลการจัดงานรวมพลังแผ่นดินร่วมเฝ้าระวังปัญหาเสพติด

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติรายงาน สรุปผลการจัดงานรวมพลังแผ่นดินร่วมเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2547 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พลังแผ่นดินทุกหมู่เหล่า ประกาศเจตนารมณ์ในการเฝ้าระวังปัญหาเสพติดมิให้หวนกลับมาอีก เพื่อเป็นการ ถวายสัตย์และถวายเป็นพระราชสักการะของพลังแผ่นดินทั้งประเทศในการเฝ้าระวัง ปัญหาเสพติด น้อมเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระ ชนมพรรษา โดยมอบหมายให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงาน รับผิดชอบการจัดงานดังกล่าว ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ส่วนกลาง จัดงานรวมพลังแผ่นดินร่วมเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ณ ลานพระราชวัง ดุสิต ระหว่างเวลา (ลานพระบรมรูปทรงม้า)16.00-18.00 นผู้เข้าร่วมงาน . ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะเสพ ติดแห่งชาติ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำศาสนา ลูกเสือ

ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา และพลังแผ่นดินทุกภาคส่วน จำนวนประมาณ 50,000 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุกกรมหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จ กราบทูลรายงาน นำกล่าวคำปฏิญาณรวมพลังแผ่นดินร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และเข้าเฝ้าถวายรายชื่อผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจำนวน 3,330,629 คน

ทุกกรมหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประธานพระตำราสเปิดงานรวมพลังแผ่นดินร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี

ส่วนภูมิภาค จัดงานพลังแผ่นดินร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และกิ่งอำเภอ หรือสถานที่ที่เหมาะสม ระหว่างเวลา 16.00-18.00 น.โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด อำเภอกิ่ง/อำเภอ เป็นประธาน มีผู้ร่วมงานทั่วประเทศ ประมาณ 3.6 ล้านคน มีกิจกรรมสำคัญในงาน ประกอบด้วย

การประชุมประชาคมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

การลงนามของประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด

การจัดกิจกรรมชุมนุมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และ ทูลเกล้าฯ ถวายรายชื่อผู้แสดงเจตนารมณ์ร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

การจัดกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การทำบุญตักบาตร การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เป็นต้น

20. เรื่อง การปฏิบัติงานที่สำคัญของกระทรวงกลาโหม

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงกลาโหมรายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญตามนโยบายความมั่นคงและพัฒนาประเทศในรอบสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2547สรุปได้ดังนี้

1. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

- 1.1 ในห้วงรายงานเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา), จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส จำนวน (23 ครั้ง แยกเป็นพื้นที่จังหวัดสงขลา 2 ครั้ง, จังหวัดปัตตานี 6 ครั้ง, จังหวัดยะลา 2 ครั้ง, จังหวัดนราธิวาส 13 ครั้ง เป็นการลอบยิงมากที่สุด 18 ครั้ง รวมการก่อเหตุร้ายลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
- 1.2 เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 9 ได้สังหารสมาชิกกลุ่มโจรที่มีหมายจับ 1 คน พร้อมยึดเสือกระาะ 4 ตัว อาวุธปืนเล็กยาว 7 กระบอก เอ็ม 16 /4 กระบอก, เอเค 47 /2 กระบอก และนาโต้ 05/1 กระบอก รวมทั้งกระสุน (และวัตถุระเบิดจำนวนมากที่ ตำบลควน อำเภอบันนังสวย จังหวัดปัตตานี นอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจทุกหน่วยได้เพิ่มปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปิดล้อม ตรวจค้นและตั้งจุดตรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาที่มีอาวุธปืนพกครอบครองโดยผิดกฎหมาย 2 คนและผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 10 คน พร้อมยาเสพติดจำนวนหนึ่ง

2. การเตรียมความพร้อม

- 2.1 การวิจัยและพัฒนากองทัพพบกันได้พัฒนาระบบกำลังสำรองเพื่อความพร้อมในการบรรจุให้เต็มอัตราทดแทนการสูญเสียและขยายการจัดหน่วยในยามสงครามซึ่งได้ปฏิรูป กำหนดระบบการผลิตกำลังพลวิธีใหม่ โดยยกเลิกการผ่อนผันเข้ารับราชการ เนื่องจากการเรียนวิชาทหาร และทุกคนต้องเข้ารับการตรวจเลือกหรือสมัครเพื่อเข้ารับราชการเป็นเวลา 2 ปี ในลักษณะทหารกองประจำการชั้นยศ พลทหาร, นายทหารประทวน, และนายทหารสัญญาบัตร ตามวุฒิการศึกษา และวุฒิการศึกษาวิชาทหาร บรรจุตามอัตรากำลังพลสำรองของหน่วยแตกต่างจากปัจจุบันที่เมื่อถูกตรวจเลือกแล้วจะเป็นพลทหารอย่างเดียว โดยเมื่อรับราชการครบ 2 ปี ปลดประจำการแล้ว กำลังพลดังกล่าวเป็นกำลังสำรองตามบัญชีบรรจุกำลัง 3 - 5 ปีต่อไป ซึ่งการดำเนินการตามแนวทางนี้จะประหยัดงบประมาณด้านกำลังพล การฝึก และหน่วยรบจะมีกำลังพลที่หนุ่ม และสดชื่นมีระบบกำลังสำรองที่มีประสิทธิภาพและปรับเพิ่มหรือลดกำลังพลได้ตามความต้องการซึ่งแนวทางดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบจากโครงการนำร่องของกองทัพพบกันได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 - 31 สิงหาคม 2547 และผ่านการสัมมนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางในการขยายโครงการที่จะนำกำลังสำรองมาปฏิบัติงาน ทดแทนกำลังประจำการตั้งแต่ยามปกติ ทั้งนี้กองทัพจะนำแนวทางดังกล่าวเป็นข้อพิจารณาในการทบทวนจัดทำร่างพระราชบัญญัติกำลังสำรองแห่งชาติต่อไป
- 2.2 การฝึกเพื่อการพร้อมรบ กองทัพอากาศได้กำหนดการฝึกร่วมกับกองทัพอากาศ จากประเทศสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐสิงคโปร์ภายใต้รหัสการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2005 ในห้วง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 โดยทำการฝึก 2 ภาคคือภาคที่บังคับ การที่ฐานทัพอากาศปายาเลบาร์ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ และภาคการฝึกปฏิบัติการบินที่กองบินที่ 1 จังหวัดนครราชสีมาและสนามฝึกการใช้อาวุธทาง

อากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศ และเพิ่มพูนประสบการณ์ของนักบินรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบินโดยเฉพาะในการปฏิบัติการทางอากาศผสมระหว่าง กองทัพอากาศทั้งสามชาติ

3. การปฏิบัติการทหารที่มีใช้การสงคราม

3.1 การดำเนินการทางโครงการพระราชดำริ กองทัพอากาศที่ 4 (ส่วนหน้าได้) (ดำเนินการก่อสร้างธนาคารข้าวพระราชทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 30 หมู่บ้าน ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้ว จำนวน 26 หมู่บ้านและดำเนินการประสานหน่วยกำลังพื้นที่ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ถูกกระทำจากกลุ่มผู้ก่อความ ไม่สงบรวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและจัดหาข้าวสารหมุนเวียนเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

3.2 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกองทัพอากาศไทยมีการปฏิบัติดังนี้ ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบเป้าหมาย จำนวน 1,367 ครั้ง, ปิดล้อมตรวจค้นโดยมีผลการจับกุมจำนวน 58 ครั้ง ได้ผู้ต้องหา 211 คน ยึดยาบ้าได้จำนวน 85,935 เม็ด เงินสดจำนวน 257,263 บาท ยึดอาวุธปืนได้ 30 กระบอก กระสุนปืน 91 นัด ลูกกระเบิดขว้าง 1 ลูก กระเบิดหัวค้อน 1 ลูก ขณะที่ยกกองทัพบกได้ดำเนินการตามโครงการ ศูนย์ทะเบียนทหารยาเสพติดโดยตรวจสอบสารเสพติดจากทหารกองประจำการผลัดที่ 2/47 จำนวน 27,154 นาย ตรวจพบจำนวน 240 นาย คิดเป็นร้อยละ 0.88

3.3 โครงการพันนภกระดาศเพื่อสันติภาพในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงกลาโหมโดยกองทัพอากาศจัดอากาศยานของกองทัพอากาศร่วมกับอากาศยานจากกองทัพบก กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และหน่วยบินของส่วนราชการต่างๆ รวม 45 เครื่อง เคลื่อนย้ายเข้าที่กองบิน 56 ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 3 และ 4 ธันวาคม ๒๕๔๗ โดยปฏิบัติการปล่อยควันสีธงชาติ และโปรยนกกระดาศเหนือพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่ 5 ธันวาคม 2547

21. เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานปฏิบัติการพลังแผ่นดิน ร่วมกวาดล้างยาเสพติด ครั้งที่ 2 (รายงานครั้งที่ 3)

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานสรุปผลการดำเนินงานปฏิบัติการพลังแผ่นดิน ร่วมกวาดล้างยาเสพติด ครั้งที่ 2 ห้วงระยะเวลา 4 ตุลาคม - 3 ธ.ค. 47 (รายงานครั้งที่ 3) ดังนี้

1. ปฏิบัติการในหมู่บ้าน/ชุมชน

1.1 หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง กระทรวงมหาดไทยได้เน้นให้ใช้พลังแผ่นดินและ/ผู้ติดที่เป็นเยาวชนอย่าง/เครือข่ายตรวจสอบระบบปลายประสาน ค้นหาผู้เสพจริงจัง เพื่อนำออกมาบำบัด รักษา และสืบสวน สอบสวนเพื่อนำไปสู่การปราบผู้ผลิต และได้เร่งรัดเสริมสร้างความเข้มแข็งของห/กรมผู้ค้าหมู่บ้านชุมชน /เข้มแข็งมี .เข้มแข็งและยั่งยืน ข .ก) ยกกระดับให้เป็นหมู่บ้านประเภท ก และ ข ได้ถึง (ระบบเฝ้าระวัง82,531 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 97.99 ทั้งนี้ จะให้ตำรวจความเข้มแข็งดังนี้ไว้พร้อมกับเร่งรัดให้พัฒนาเป็นประเภท ก และ ข ทั้งหมดในสิ้นเดือนมีนาคม 2548

1.2 การสร้างพลังแผ่นดิน กระทรวงมหาดไทยจะใช้พลังแผ่นดิน และความเข้มแข็งของหมู่บ้านสกัดกั้น และกดดันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งดูแลบำบัด รักษา ให้ผู้เสพกลับคืนสู่สังคม ในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2546 มีพลังแผ่นดินหมู่บ้านละ 25 คน รวมทั้งประเทศ 2.8 ล้านคน ขณะนี้)3 ธันวาคม 2547) มีอยู่ จำนวน 3,330,629 คน กระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมและสร้างระบบเฝ้าระวัง และดูแลปัญหาเสพติด โดยสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังในหมู่บ้าน ชุมชน ในอัตราส่วนผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน/1 คน ต่อ 10 หลังคาเรือน โดยมีเป้าหมายจะเพิ่มอัตราส่วนเป็น 1 คน ต่อ 5 ครัวเรือน ต่อไป

2. พื้นที่ Heartland ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาและประเมินความเข้มแข็ง Re X-ray เพื่อนำผู้เสพ/ ผู้ติดรายใหม่และเรื้อรังเข้าสู่ระบบบำบัดฟื้นฟู ตรวจสอบระบบปลายประสาน โดยยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง ถ้าพบให้นำเข้ามาสู่ระบบบำบัด และสอบสวนสอบสวนขยายผล เพื่อจะได้ดำเนินการกับผู้ผลิต/ผู้ค้าอย่างเด็ดขาด จริงจัง และต่อเนื่อง

2.1 การจับกุมผู้กระทำผิด สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในห้วงระยะเวลาปฏิบัติการฯ ดังนี้ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า/145 ราย/124 คน ผู้ค้ารายสำคัญ 654 ราย/540 คน ผู้ค้ารายย่อย 2,015 ราย/2,373 คน

2.2 สำหรับผลการปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชนเมือง ปราบกฏผล ดังนี้

ผลการปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชนเมือง

การปฏิบัติ	3 ธ.ค. 46 - 3 ธ.ค. 47	4 ธ.ค. 47- 3 ธ.ค. 47	หน่วยนับ
ตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด/ผู้ต้องหา	515,775/13,210	94,999/1,396	ครั้ง/คน
ปิดล้อมตรวจค้น/ผู้ต้องหา	109,025/6,544	19,186/2,147	ครั้ง/คน
ตรวจสถานบริการ/ผู้ต้องหา	289,836/704	56,687/295	ครั้ง/คน

2.3 สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ศูนย์ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด กทม ซึ่งมี . เป็นรับผิดชอบหลัก .กทมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงาน ปกป้องบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ .ส.ป. กระทรวงสาธารณสุข สนธิกำลังเข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ คลองเตยอย่างจริงจังจึงมีผลการดำเนินการ ดังนี้

การจับกุมคดียาเสพติดชุมชนคลองเตย						
ประเภท	4-31 ต .ค.		1-24 พ .ย.		4 ต - .ค.3ธ .ค.	
	ราย	คน	ราย	คน	ราย	คน
1. ผลิต/นำเข้า/ส่งออก	-	-	-	-	-	-
2. จำหน่าย	10	11	9	9	20	21
3. ครอบครองเพื่อจำหน่าย	16	19	11	12	27	31
4. ครอบครอง	55	55	32	32	80	89
5. เสพ	152	152	152	152	304	305
รวมจับกุมทุกข้อหา	230	231	200	200	430	431
รวมของกลางยาบ้า (เม็ด)	950		1,536		2,486	

3. ปฏิบัติการควบคุมแหล่งแพร่ระบาด เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดในพื้นที่ Heartland ศตส.จังหวัดทุกจังหวัดและศตส.กทม. ได้มีการกวาดค้น จัดระเบียบแหล่งแพร่ระบาด โดยเน้นให้มีการตรวจสอบหอพัก คอนโดมิเนียม บ้านเช่าราคาถูก บริเวณชานเมือง ปริมณฑล กรุงเทพมหานคร เพื่อค้นหาแหล่งพักยาเสพติด มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ผลการดำเนินงานในพื้นที่พักยาเสพติด

การปฏิบัติ	3 ธ .ค.46	4 ต .ค.	รวม	หน่วย
	-	47-		นับ
	3 ต .ค.47	3 ธ .ค.47		
หอพัก/คอนโดมิเนียม/บ้านเช่า	24,458	8,486	32,944	ครั้ง
แหล่งมั่วสุมในชุมชน	50,779	17,293	68,072	ครั้ง
การเฝ้าระวังแหล่งแพร่ระบาด	94,276	34,759	129,035	ครั้ง

4. เส้นทางลำเลียง ได้ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดตามเส้นทางลำเลียงที่สำคัญจากพื้นที่ชายแดนมาสู่พื้นที่ตอนในจำนวน 33,662 ครั้ง โดยเฉพาะที่จังหวัดนครสวรรค์ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการตั้งด่านตรวจพหุหะคีรีเพื่อดำเนินการข่าว สังเกตการ คัดกรอง และตรวจค้นยานพาหนะด้วยรถยนต์ X-Ray และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่น

5. ปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดน ได้ดำเนินการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปราบปราม สกัดกั้นการนำเข้า - ส่งออก บริเวณชายแดน โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

5.1 ศตตามแนวชายแดนได้ติดต่อประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อ.จ . แลกเปลี่ยนข่าวสาร จัดหน่วยปฏิบัติการร่วมเพื่อตรวจตรา และปราบปรามร่วมกันรวม 14 ครั้ง

5.2 ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตามเส้นทางคมนาคมสำคัญ เพื่อป้องกันมิให้ยาเสพติดถูกนำเข้าสู่พื้นที่ตอนใน อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง โดยมีผลการปฏิบัติงาน รวม 33,662 ครั้ง

5.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชน ตามแนวชายแดน จัดระบบเฝ้าระวัง/การลักลอบนำเข้า มา - ส่งออก จัดระเบียบยานพาหนะที่ใช้ข้ามไป -

6. การดำเนินงานด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด (Potential Demand) ของกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ที่สำคัญได้แก่

6.1 โครงการสานฝันเด็กไทยหัวใจเดียวกัน เป็นการนำเยาวชนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศรวม 20,000 คน ไปทัศนศึกษาในต่างภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ช่วงวันที่ 5 - 13 พฤศจิกายน 2547 ได้ชมแหล่งท่องเที่ยว ชายทะเล สวนสัตว์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถาน มหกรรมเหลียวหลังแลหน้า จากรากหญ้าสู่รากแก้ว โดยได้พบนายกรัฐมนตรีและร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ท้องสนามหลวง

6.2 ศตสปทุมธานี จัดทำโครงการรวมพลังแผ่นดินร่วมกวาดล้างยาเสพติด เพื่อ.จ . ผลึกกำลังทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นพลังแผ่นดินแก้ไขปัญหายาเสพติด และร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานส่งกำลังใจไป3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดสันติสุข รวมถึงการตั้งจิตอธิษฐานพร้อมคำสวดดูอาไปถึงพี่น้องชาวไทยมุสลิม มีประชาชนเข้าร่วมประมาณ 25,000 คน

6.3 ศตสนนทบุรี จัดโครงการรวมพลังใจชาวนนทสู่อประชาชนชายแดนรวมพลัง.จ . มวลชนประมาณ7,000 คน เพื่อแสดงให้เห็นและเป็นสัญญาใจว่าชาวนนทบุรี ห่วงใยและไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังมี ศตส อีกรหลายจังหวัดรวมพลังมวลชนเพื่อการนี้ใน .2 วัตถุประสงค์ร่วมกัน

6.4 กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด
)Potential Demand) โดยรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดในทุกกลุ่มประชากร
เน้นที่กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ ซึ่งมีรูปแบบในการรณรงค์ที่สำคัญ เช่น

จัดโครงการพิชิตยาเสพติด นิรมิตความคิดสร้างสรรค์ด้วยศิลปะวาดภาพ โดย
การจัดกิจกรรมด้วยสีน้ำ การสอนวาดภาพสีเทียนและสีชอล์ค โดยครูสังคม
ทองมี แก่เยาวชนอายุ 5 - 15 ปี ณ อาคารสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย

ทุกเขตจัดโครงการพบประชาชน โดยการออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ ตัด
ผม สอบหลักสูตวิชาชีพระยะสั้น

ทุกเขตจัดโครงการกรุงเทพมหานคร กระทบมหาตไทยรวมใจห่วงใยคุณ
เชิญกลุ่มประชาชน กรรมการชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
มาร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาแสดงความคิดเห็นด้านยาเสพติด และจัดระเบียบ
สังคมร่วมกัน

ทุกเขตจัดกิจกรรมเครือข่ายภาคประชาชนในชุมชน รณรงค์จัดกิจกรรมป้องกัน
ยาเสพติดใน ชุมชน

ทุกเขตจัดอบรมให้ความรู้เครือข่ายของผู้ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

7. การนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน คณะทำงานนิเทศงานและติดตามผลการดำเนินงาน
ของกระทรวงมหาดไทย ได้นิเทศ ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติดประเภท ค และ ง พบว่าการจำแนกสถานะของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
ของแต่ละจังหวัดได้ยึดตามดัชนี 5 ประการที่ใช้เป็นตัวชี้วัด ซึ่งแม้จะมีการปฏิบัติตาม
ดัชนีดังกล่าวอย่างครบถ้วน แต่บางชุมชนยังอาจไม่มีการต่อเนื่อง ในการประชุม
ประชาคมและการตรวจตรา เห็นควรให้มีแนวทางในการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ดังนี้

7.1 กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการด้านต่างๆ ให้ชัดเจน ยกเว้นการดำเนินงาน
ด้านยาเสพติดของแต่ละจังหวัดให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

7.2 เร่งรัดการเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้/
ประชาชนมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

7.3 เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการดำเนินงานของ ศตสระดับปฏิบัติ .
อย่างต่อเนื่อง จริ่งจึงต่อไป

7.4 หน่วยงานระดับภาคส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจำแนกสภาพปัญหาสาเหตุติดตาม
น้ำหนักของ ปัญหาในแต่ละพื้นที่ และให้จัดระบบเฝ้าระวังยาเสพติดในระดับ
จังหวัด

8. การจัดระบบพลังแผ่นดินร่วมเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ศตส. มอบหมายให้กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยจัดงานรวมพลังแผ่นดินร่วมเฝ้าระวังยาเสพติด ณ ลาน
พระราชวังดุสิต ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2547 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อ
ประกาศเจตนารมณ์ในการเฝ้าระวังปัญหาเสพติด โดยมีทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน มีพลังแผ่นดินเข้าร่วมในกรุงเทพฯ
50,000 คน

22. เรื่อง สรุปรายงานสถานการณ์และความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไข ปัญหาโรคไขหวัดนก

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขสถานการณ์โรคไขหวัดนก
รายงานสถานการณ์และความก้าวหน้าในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไขหวัดนก ดังนี้

สถานการณ์ของโรคไขหวัดนกในสัตว์ปีก ณ ปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น กล่าวคือ
มีจำนวนพื้นที่เกิดการระบาดของโรคลดน้อยลงจากช่วงมาตรการ X-RAY ซึ่งวันที่
29 ตุลาคม 2547 มีพื้นที่พบเชื้อไขหวัดนก 575 ตำบล 43 จังหวัด ข้อมูล ณ วันที่
30 พฤศจิกายน 2547 มีพื้นที่พบเชื้อไขหวัดนกและอยู่ระหว่างการควบคุมเฝ้า
ระวังยังไม่ครบ 21 วัน จำนวน 104 ตำบล 21 จังหวัด จำแนกตามรายการดังนี้

ภาคเหนือตอนบน จำนวน 1 จังหวัด 2 ตำบล ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่

ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 9 จังหวัด 51ตำบล ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร
สุโขทัย นครสวรรค์ ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

ภาคกลาง จำนวน 7 จังหวัด 46 ตำบล ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง
ลพบุรี นครปฐม นนทบุรี สระบุรี และปทุมธานี

ภาคตะวันออก จำนวน 4 จังหวัด 5 ตำบล ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ และสระแก้ว

สถานการณ์โรคไขหวัดนกในนกธรรมชาติ

2.1 ระหว่างเดือนตุลาคม พฤศจิกายน-2547 มีการสุ่มตัวอย่างจากนก 52
ชนิด จำนวน 1,552 ตัว ผลการตรวจพบเชื้อ H5N1 จำนวน 3 ชนิด 16 ตัว
ดังนี้ จังหวัดนครสวรรค์ ที่บึงบรเพ็ด จำนวน 11 ตัว นกปากห่าง)10 ตัว

นกกาน้ำเล็ก 1 ตัว จังหวัดสระบุรี ที่พระพุทธรบาท จำนวน (5 ตัว นก)
(กระดิดขี้หนู)

2.2 กรณีสวนเสือศรีราชา พบว่ามีเสือป่วยตายและถูกทำลาย ตั้งแต่วันที่ 14-28 ตุลาคม 2547 จำนวน 147 ตัว โดยพบเชื้อไข้หวัดนก H5N1 และสาเหตุน่าจะมาจากการนำโครงไก่ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ไปเป็นอาหารเสือ อย่างไรก็ตามสวนเสือศรีราชาได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ทำการเปิดได้เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 หลังการตายของเสือดัวสุดท้ายและได้ทำลายเชื้อโรคเสร็จสิ้น เป็นเวลา 21 วัน และไม่พบการป่วยตายของเสือเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดซึ่งถือว่าภาวะโรคสงบ

2.3 กรณีคดีลักลอบนำนกเหยี่ยวภูเขาออกนอกราชอาณาจักร ได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายพูนศักดิ์ ซึ่งได้อ้างว่าซื้อนกเหยี่ยวดังกล่าวมาจากตลาดนัดสวนจตุจักร และได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในตลาดนัดสวนจตุจักรด้วยแล้ว

สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-30 พฤศจิกายน 2547 ไม่พบมีผู้ป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนกเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกหลังจาก X-RAY พื้นที่ในช่วงเดือน ตุลาคม 2547 คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนกให้คณะทำงานและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทำงานอย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยให้คงมีคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหามหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกประจำจังหวัดและประจำอำเภอ

การควบคุมเคลื่อนย้ายไก่พื้นเมืองและไก่ชน กำหนดให้ต้องมีการขึ้นทะเบียนไก่พื้นเมืองและไก่ชน และต้องทำการทดสอบโรคจากการตรวจ Cloacal Swab ก่อนการเคลื่อนย้ายทุกครั้ง หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดนี้ เมื่อเกิดโรคระบาดทางภาครัฐจะไม่จ่ายเงินค่าชดเชยในการทำลายสัตว์ปีก และให้กระทรวงมหาดไทยและกรมปศุสัตว์ศึกษาและกำหนดแนวทางป้องกันโรคในไก่ชนโดยใช้มาตรการห้ามเปิดบ่อนไก่ชน หรือ อนุญาตให้เปิดได้แต่ต้องมีการตรวจโรคไก่ชนทุกตัว ซึ่งในระหว่างนี้ได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดชะลอการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อการแข่งขันชนไก่ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2547 หากมีการฝ่าฝืนลักลอบเปิดบ่อนไก่ชนหรือนำไก่ชนที่ไม่ได้รับการตรวจโรคมาชน จะมีความผิดทั้งเจ้าของไก่ชนและเจ้าของบ่อน

คณะทำงานควบคุมและตรวจสอบระบบการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งและการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ได้รายงานการสำรวจ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 ยอดการจดทะเบียนเป็ดไล่ทุ่งรวมทั้งสิ้น 3,982 ฟอง พื้นที่เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งอยู่ใน 36 จังหวัด มีการทำลายเป็ด

100 ฟอง ย้ายเข้าโรงฆ่า 7 ฟอง ย้ายเข้าฟาร์ม 15 ฟอง คงเหลือเปิด ห่านไล่ทุ่ง-3,860 ฟอง โดยในการนี้ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์กำหนดแนวทางให้ชัดเจนถึงการอุดหนุนหรือจูงใจผู้เลี้ยงเปิดไล่ทุ่งให้เป็นแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและเกษตรกรทางการเงินของธนาคารภาครัฐ โดยระหว่างวันที่ 10 มีนาคม-31 ตุลาคม 2547 มีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือเป็นเงิน 1,941 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 10,000 ล้านบาท เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดความหมายของผู้เสียหายจากสถานการณ์โรคไข้หวัดนกไว้ค่อนข้างแคบ กระทรวงการคลังจึงขอมติจากที่ประชุมเพื่อขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทบทวนความหมายของผู้เสียหายจากสถานการณ์โรคไข้หวัดนกให้กว้างกว่าเดิม โดยเฉพาะให้ครอบคลุมถึงเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่เลี้ยงสัตว์ปีกและไม่เกิดโรคไข้หวัดนก แต่ได้รับผลกระทบในทางอ้อมด้วย

คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนกเห็นชอบให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในสถานที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองและเปิดไล่ทุ่งซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน -30 ธันวาคม 2547 และให้กรมปศุสัตว์ทำการตรวจสอบตรวจสอบสถานที่ฝังสัตว์ปีกมีความปลอดภัย หรือมีเชื้อโรคไข้หวัดนกกังค้างอยู่หรือไม่

จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการควบคุม ป้องกัน กำจัดโรคไข้หวัดนกของประเทศไทยเดินทางไปศึกษา ดูงานการแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกในประเทศจีน เวียดนาม และฮ่องกง เพื่อนำความรู้อาปรับใช้กับสถานการณ์ภายในประเทศไทยในช่วงเดือนธันวาคม 2547

มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์หามาตรการให้ความช่วยเหลือ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ที่ได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนกให้รับซื้อไข่ไก่ที่เก็บไว้ในห้องเย็น จำนวน 60 ล้านฟอง ในราคาฟองละ 1.60 บาท โดยในเบื้องต้นให้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคไข่ไก่ของประชาชน และให้ศึกษาเทคนิคการทำความสะอาดไข่ไก่ที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค รวมทั้งให้ประสานสมาคม ชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้เข้ามีส่วนร่วมและบทบาทในการรณรงค์การบริโภคไข่ไก่ และมอบหมายให้ประสานกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อเจรจาเรื่องการส่งออกเนื้อไก่ตามที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเห็นชอบร่วมกัน ในการประชุมที่เวียดนาม โดยหากมีการตรวจรับรองโรงงานไก่ทั้งหมดแล้ว จะทำให้ประเทศไทยสามารถส่งออกเนื้อไก่ในปี 2548 เป็นจำนวนประมาณ 3 แสนตัน มูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท จากเดิมประมาณการในปี 2547 ที่ 200,000 ตัน

กรมประชาสัมพันธ์รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสัตว์ปีกอย่างปลอดภัย โดยมีจุดมุ่งหมายกระตุ้นยอดการบริโภคไก่และไข่ พร้อมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยในครัวเรือนโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้ออกอากาศทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นำเสนอเรื่อง มั่นใจปลอดภัย กินไก่ กินไข่ ทำสุก "รวมพล" และจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคไก่และไข่ ชื่องาน "ปลอดภัยแน่นอน ระหว่างวันที่ "คนกินไก่ สะอาดปลอดภัย กินไก่ กินไข่ ทุกวัน 28 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2547 และมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์เรื่องการทำความสะอาดไก่และไข่ไก่ก่อนการบริโภคทางสถานีโทรทัศน์และประชาสัมพันธ์เรื่องกระบวนการผลิตไก่และไข่ที่สะอาดทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

จากการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+3 สรุปว่าประเทศต่างๆ จะอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นและเปิดเผย หากจะมีการออกมาตรการใดๆ ให้มีการปรึกษาระหว่างประเทศล่วงหน้าก่อน เพื่อสามารถปรับให้มีการยืดหยุ่นมากขึ้น และประเทศต่างๆ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆ รวมถึงโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ จัดทำมาตรการทรัพยากรเฝ้าระวังโรค ส่งเสริมนโยบาย Food Safety และการเลี้ยงสัตว์อย่างปลอดภัย อีกทั้งให้ทุกพื้นที่เตรียมจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมมากขึ้น

23. เรื่อง สรุปสถานการณ์ความแห้งแล้ง

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปสถานการณ์ความแห้งแล้งตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. พื้นที่ประสบภัย

จำนวน 55 จังหวัด 536 อำเภอ 49 กิ่งอำเภอ 3,915 ตำบล 35,643 หมู่บ้าน แยกได้ดังนี้

ลำดับที่	ภาค	จำนวน	พื้นที่ประสบภัย
1	ภาคเหนือ	17	อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ แพร่ พิจิตร ลำปาง พะเยา สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ตาก เชียงใหม่ กำแพงเพชร น่าน เชียงราย พิจิตร ลำพูน และแม่ฮ่องสอน
2	ภาค	19	นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร ยโสธร ร้อยเอ็ด อุตรดิตถ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ

	ตะวันออกเฉียงเหนือ		กาฬสินธุ์ หนองคาย มหาสารคาม สรินทร์ มุกดาหาร เลย ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และนครพนม
3	ภาคกลาง	11	ชัยนาท ลพบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ
4	ภาคตะวันออก	8	ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี ชลบุรี สระแก้ว
	รวม	55	

ราษฎรเดือดร้อน จำนวน 7,685,710 คน 1,964,821 ครัวเรือน

กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รายงานการดำเนินการให้ความช่วยเหลือดังนี้

จากการประสานกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในการตรวจสอบข้อมูลจำนวนบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีบ่อน้ำบาดาล จำนวนทั้งสิ้น 203,643 บ่อ บางส่วนชำรุดและขาดการดูแลรักษาเป็นจำนวนมาก จึงได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการซ่อมและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ ทั้งนี้การซ่อมแซมและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1) เป็นบ่อน้ำบาดาลที่มีการใช้งานและยังไม่ได้รับการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
- 2) มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปกติ ซึ่งอาจเกิดจากการอุดตันของตะกอนทรายในบ่อ
- 3) เป็นบ่อน้ำบาดาลที่ชำรุด แต่สามารถซ่อมให้กลับสู่สภาพเดิมได้

สำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมและเป่าล้างบ่อ ให้ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากเงินอุดหนุนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ดังนี้

กรมทรัพยากรน้ำ

- 1) ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขภัยแล้ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามนโยบายนายกรัฐมนตรื พัททศิณ ชินวัตร เพื่อติดตามสถานการณ์.ด.ร .ท.ด. และดำเนินการป้องกันแก้ไขวิกฤติการขาดแคลนน้ำ และได้ออกหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อทราบและขอความร่วมมือในการประสานข้อมูลด้านภัยแล้งเพื่อสรุปรายงานทุกสัปดาห์
- 2) ได้ดำเนินการช่วยเหลือน้ำเพื่อการเกษตรรวมทั้งสิ้น จำนวน 4,554,000 ลิตร
- 3) ได้ดำเนินการช่วยเหลือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคจำนวน 2,376,000 ลิตร
- 4) ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่อมแซมระบบประปาที่ชำรุดทั่วประเทศ จำนวน 102 แห่ง
- 5) ได้ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคทั่วประเทศ จำนวน 242 แห่ง
- 6) ได้พัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำผิวดินจำนวน 270 แห่ง
- 7) ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรน้ำจังหวัดทุกจังหวัดเป็นกรรมการร่วมอยู่ในคณะกรรมการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งของจังหวัด และให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-8 เคลียเครื่องจักรอุปกรณ์ที่แต่ละภาคมีอยู่ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่มีความต้องการใช้เร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน
- 8) ให้สำนักงานในภูมิภาคสำรวจแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค สำรองประจำหมู่บ้านที่มีอยู่ว่ามีปริมาณเพียงพอสำหรับใช้งานตลอดฤดูแล้งนี้หรือไม่ หากไม่เพียงพอให้วางแผนปรับปรุงแหล่งน้ำให้มีปริมาตรเก็บกักมากขึ้น และรณรงค์ให้ราษฎรใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งตรวจสอบซ่อมแซมภาชนะเก็บน้ำ
- 9) ได้ให้สำนักงานในภูมิภาคดำเนินการสำรวจพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มปริมาตรเก็บกักน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านแล้งซ้ำซาก
- 10) ได้ดำเนินการสำรวจสถานที่สร้างฝายกันลำห้วย เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง โดยประสานขอใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด หรืองบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 11) ได้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ความแห้งแล้ง การให้ความช่วยเหลือให้สื่อมวลชนทราบทุกระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่แก่ทางราชการและประชาชน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

- 1) ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎร โดยขุดเจาะน้ำบาดาลทั่วประเทศรวมทั้ง 222 แห่ง โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 89 บ่อ และอยู่ระหว่างการดำเนินการ 133 บ่อ
- 2) ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎร โดยการเป่าล้างบ่อบาดาล 218 บ่อ ซ่อมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 179 เครื่อง ซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาบาดาล 17 บ่อ และแจกน้ำให้ราษฎร 8,263,470 ลิตร
- 3) ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเจาะน้ำบาดาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมจำนวน 71 ชุด
- 4) ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ภัยแล้ง ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนงบประมาณเจาะน้ำบาดาลหรือเป่าล้างบ่อบาดาลตามคำร้องขอ
- 5) ได้ก่อสร้างจุดจ่ายน้ำตามคำร้องขอของราษฎรและที่ได้รับงบประมาณ

24. เรื่อง รายงานการจัดตั้งศูนย์ฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ในรอบ 6 เดือน

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย รายงานภาพรวมผลการดำเนินการในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (มิถุนายน - พฤศจิกายน 2547) ดังนี้

1. จำนวนเรื่องที่ได้รับและผลการดำเนินงานแก้ไข จำแนกตามช่องทาง

ภาพรวมการรับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ฯ ทักษิณ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา รวมจำนวน 11,162 เรื่อง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้บูรณาการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในบทบาทหน้าที่ไปแล้วจำนวน 5,766 เรื่อง (ร้อยละ 51.66)

2. จำนวนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จำแนกเป็นรายเดือน

2.1 หน่วยงานพักผู้ว่าราชการจังหวัด ในช่วง 2 เดือนแรกมีจำนวนค่อนข้างสูง จากนั้นจำนวนได้ลดลง และค่อนข้างคงตัวในช่วง 3 เดือนถัดมา ในรอบ 6 เดือน โดยเฉลี่ยเดือนละ 1,500 เรื่อง

2.2 หน่วยงานพิษณุโลก กทมคณะทำงานติดตามและประสานงานตามการสั่งการ . เริ่มส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ (.นรม.คตส) ของนายกรัฐมนตรี 7 กรกฎาคม 2547 โดยได้พิจารณาคัดแยกส่งให้แก่หน่วยงานในความรับผิดชอบ

ของกระทรวงมหาดไทย โดยในช่วง (ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)3 เดือนแรก จำนวนเรื่องเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ และมีแนวโน้มลดลงใน 2 เดือนสุดท้าย

3. ประเภทเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จำแนกตามกลุ่มเรื่อง ได้แก่

เบาะแส ตัดไม้ทำลายป่า ยาเสพติด การพนัน แรงงานต่างด้าว ผู้มีอิทธิพล)
(มีจฉาชีพ

เดือดร้อนทั่วไป (ปัญหาหนี้สิน สิ่งแวดล้อม เหตุรำคาญ บริการพื้นฐาน สาธารณภัย)

เดือดร้อนร้ายแรง (ข่มขู่ ฉ้อโกง ทำร้ายร่างกาย อุกฉกรรจ์)

กล่าวโทษหน่วยงาน ทุจริต การบริการ) ของรัฐ.จนท/ไม่เป็นธรรม พฤติกรรม(

ปัญหาที่ดิน (เอกชน ถูกบุกรุกที่ดิน ที่ดินทำกิน/พิพาทที่ดินกับรัฐ)

อื่น ๆ สงเคราะห์ขอข้อมูล ปรีกษา แสดงความคิดเห็น ขมเขย /ขอความช่วยเหลือ)
(อื่น ๆ

4. ภาพรวมของกลุ่มปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับจากหน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด และจากหน้าบ้านพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร มีสัดส่วนค่อนข้างใกล้เคียง สอดคล้องกัน โดยกลุ่มปัญหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ เรื่องความเดือดร้อนทั่วไป ร่องลงมา ได้แก่ การร้องเรียนกล่าวโทษ

25. เรื่อง ร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำประมาณการรายได้ การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร้อ้อยและโรงงาน พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำประมาณการรายได้ การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร้อ้อยและโรงงาน พ.ศ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 ตุลาคม 2547 เสร็จแล้ว พร้อมทั้งข้อสังเกตที่เห็นควรมอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 56 วรรคสองของพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2547

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีข้อสังเกตว่า ด้วยมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2547 บัญญัติให้ในกรณีที่ราคาอ้อยขึ้น

สุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายชั้น สุดท้ายสูงกว่าราคาอ้อย
ชั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายชั้นต้น ให้โรงงานชำระค่าอ้อย
เพิ่มให้แก่ชาวไร่อ้อยจนครบตามราคาอ้อยชั้นสุดท้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด แต่ในร่างประกาศนี้ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการนั้นไว้ จึงอาจมีปัญหาในทางปฏิบัติได้ หากมีกรณีดังกล่าวขึ้น และสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ไม่อาจเพิ่มเติมหลักการดังกล่าวไว้ในร่างประกาศนี้ได้ เนื่องจาก
เป็นหลักการที่คณะกรรมการฯ ไม่ได้กำหนดมาตั้งแต่ต้นและเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบตามขั้นตอนที่กฎหมายได้กำหนดไว้ในมาตรา 17 (22) และวรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2547 สำนักงานฯ จึงเห็นควรมีข้อสังเกตใน
เรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการให้เป็นไป
ตามที่มาตรา 56 วรรคสอง ได้บัญญัติไว้ต่อไป

26. เรื่อง การขยายระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 9 และ มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ออกไปอีก 1 ปี (กำหนดขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของบุคคลและ ระยะเวลาเริ่มให้บริการแก่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม)

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอมติคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอ และให้กระทรวงสาธารณสุขจัดให้มีการเผยแพร่
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อสาธารณสุขชนต่อไป ดังนี้

ปี 2546 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้ขยาย
ระยะเวลาในการตรา พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 9 และมาตรา 10 ไปอีกเป็น
เวลา 1 ปี

สำหรับในปี 2547 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นว่าร่าง
พระราชบัญญัติหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ที่ศ.พ (... ฉบับที่)
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขโดยให้ตัดมาตรา66 ออกนั้น ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ประกอบกับ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติได้มอบหมายให้ สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำข้อตกลงความร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง และ
สำนักงานประกันสังคมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เป็นไปในทิศทางที่
เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ประชาชน คนไทยทุกคนมีหลักประกัน
การเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ซึ่งจากข้อตกลงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดกิจกรรมที่ทั้งสาม
หน่วยงานจะต้องดำเนินการร่วมกัน หรือจะต้องดำเนินการตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งขณะนี้การดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงได้มี

ความคืบหน้าไปตามสมควร ดังนั้น คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้
มีมติให้ขยายระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 9 และมาตรา 10
ออกไปอีกเป็นเวลา 1 ปี และรายงานเหตุผลให้คณะรัฐมนตรีทราบ

27. เรื่อง ชี้แจงสภาพการณ์ราคายางพาราลดลงในปัจจุบัน

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงสภาพการณ์ราคายางพารา
ในปัจจุบันที่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วิเคราะห์สถานการณ์
ดังกล่าวเพื่อให้ทราบสาเหตุและข้อเท็จจริง ดังนี้

ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีเป็นช่วงฤดูกาล มีผลผลิต
ยางพาราออกสู่ตลาดมาก ทำให้ราคาอ่อนตัวเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตามคาด
ว่าราคายางพาราในช่วงต้นปีน่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกับ ปีที่ผ่านมา

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงมากเมื่อเทียบกับเงินสกุลสำคัญของเอเชีย เช่น เงิน
เยน เงินบาท เป็นต้น เงินเยนที่แข็งค่าขึ้นมากจากระดับอัตราแลกเปลี่ยน 110
เยน ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดือนสิงหาคม กันยายน -2547 แข็งค่าขึ้น เป็น
102 - 103 เยน ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2547 ทำให้
ราคายางตลาดโตเกียวปรับลดลงตามการแข็งค่าของเงินเยน สำหรับเงินบาท
ปัจจุบันแข็งค่าขึ้นเป็น 39.15 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ และหากเงินบาทแข็งค่า
ขึ้นอีก จะส่งผลให้ราคายางส่งออกของไทยในรูปเงินบาทลดลงมากขึ้น

ความต้องการสั่งซื้อยางในช่วงปลายปีน้อย เนื่องจากโรงงานส่วนใหญ่ปิดทำการ
เพราะเป็นช่วงใกล้ เทศกาลต่าง ๆ และมีวันหยุดยาวนาน โดยโรงงานต่าง ๆ จะ
เริ่มทยอยสั่งซื้อ ยางพาราเพิ่มขึ้นเพื่อผลิตสินค้าต่าง ๆ และ เก็บเข้าสต็อกเมื่อพ้น
เทศกาลแล้ว

การใช้ยางของจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ใช้อย่างอันดับหนึ่งของโลก แต่การนำเข้ายางพารา
ของจีนในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2547 ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากตามที่มีการคาดการณ์
ไว้ และจีนนำเข้ายางจากไทยลดลง แต่กลับนำเข้ายางจาก อินโดนีเซียและ
มาเลเซียเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 สูงกว่า
ยางแท่ง 20 ตลอดช่วง 10 เดือนแรกของปี 2547 ความแตกต่างของราคา
ยางแผ่นรมควันและยางแท่ง 20 ปรากฏเด่นชัดในช่วงเดือนพฤษภาคม กันยายน - ที่
ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 สูงกว่าราคายางแท่ง 20 ถึงกิโลกรัมละ 20 เซนต์
สหรัฐ อีกทั้งจีนอาจต้องการกระจายการซื้อยางพารา (Diversify) ไปยังประเทศผู้
ส่งออกยางพาราอื่น ๆ โดยลดการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่ง

ผู้นำเข้ายางพาราของจีนได้คาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราภาษีนำเข้ายาง และเงิน
หยวนจะปรับตัว สูงขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายลดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มิให้สูงจนเกินไปจึงชะลอการนำเข้ายางพารา

สำหรับมาตรการรองรับที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพารา ได้แก่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลาดและราคายางพารา
อย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์ตลาดและราคายางให้เกษตรกร
รับทราบถึงสถานการณ์ตลาดที่เป็นจริงและแนวโน้ม ในอนาคต

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งหารือกับคณะกรรมการบริหารของบริษัทร่วมทุน
ยางพาราระหว่างประเทศ (International Rubber Consortium) ซึ่งประกอบด้วย
ไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย เพื่อพิจารณาหาแนวทางที่จะดำเนินการในกรณีที่
ราคายางพารามีแนวโน้มว่าจะปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

28. เรื่อง อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดแทน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดแทนกรณีต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการก่อ
ความไม่สงบใน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่ พลเอก สิริชัย ธีญญสิริ
ผู้อำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.สสส.จชต.) เสนอ

ผอ. สสส. จชต. ร่นงานว่า กอ.สสส. จชต. ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินทดแทนกรณีต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการวางระเบียบหลักเกณฑ์การชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งครอบครัวของบุคคลดังกล่าว ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี
สาระสำคัญ ดังนี้

การจ่ายเงินทดแทนประชาชนผู้บริสุทธิ์กรณีเสียชีวิตได้รับเงินทดแทน 100,000 บาท
ดังนี้

- 1.1 เสียชีวิตจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบ
- 1.2 เสียชีวิตจากการกระทำของเจ้าหน้าที่
- 1.3 เสียชีวิตในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่พนักงาน ซึ่งปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่

การจ่ายเงินทดแทนประชาชนปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราชการในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ตามคำสั่งของทางราชการระดับอำเภอ จังหวัด และหรือหน่วยราชการเกี่ยวกับความมั่นคงมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ กรณี เสียชีวิตได้รับเงินทดแทน 200,000 บาท

การจ่ายเงินทดแทนประชาชนผู้ปฏิบัติงานพิเศษ โดยมีการรับรองจากผู้บังคับหน่วยควบคุม ตั้งแต่ระดับ กรม กองพล และจังหวัด เสียชีวิต ได้รับเงินทดแทน 200,000 บาท

การจ่ายเงินทดแทนประชาชนผู้บริสุทธิ์กรณีได้รับบาดเจ็บ

4.1 บาดเจ็บสาหัสถึงทุพพลภาพ 80,000 บาท โดยจ่ายเบื้องต้น 50,000 บาท ก่อน ต่อมาเมื่อพิสูจน์ทราบว่าเป็นเหตุให้บาดเจ็บสาหัสทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บเรื้อรัง ซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 30,000 บาท

4.2 บาดเจ็บสาหัส ทุกขเวทนาจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า 20 วัน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297) 50,000 บาท

4.3 บาดเจ็บไม่ถึงกับอันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา(มาตรา)295) 30,000 บาท

4.4 บาดเจ็บนอกจากข้อ 4.3 (เล็กน้อย (10,000 บาท

การจ่ายเงินช่วยเหลือขั้นต้น โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสียชีวิต 6,000 บาท บาดเจ็บ 3,000 บาท

การจ่ายเงินทดแทนพืชไร่ของประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ถูกกระทำให้เกิดความเสียหายโดยผู้ก่อความไม่สงบ ให้ยึดเปรียบเทียบกับบัญชีราคาทดแทนต้นไม้ยืนต้น ของกรมทางหลวง ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (.ฎ.ร.พ) และกรมชลประทาน โดยผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับจังหวัด

การจ่ายเงินทดแทนทรัพย์สินของประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ถูกกระทำให้เกิดความเสียหายโดย ผู้ก่อความไม่สงบ ให้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับจังหวัด

สิทธิอันพึงได้อยู่ก่อนแล้ว รวมทั้งการดำเนินงานธุรการอื่น ๆ เช่นค่าจัดการศพขั้นต้น การดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิต ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้แล้ว

นายอำเภอท้องที่ที่เกิดเหตุ เป็นผู้รวบรวมหลักฐาน เสนอขอรับเงินทดแทนโดยพิจารณาจากพฤติการณ์ และพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนและหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร โดยตั้งกรรมการร่วมสอบสวนหาข้อเท็จจริง แล้วสรุปผลรายงานให้คณะกรรมการระดับจังหวัดดำเนินการต่อไป

การจ่ายเงินทดแทนความเสียหาย ที่ไม่ได้กำหนดไว้ หรือเป็นกรณีพิเศษ อาทิ กรณี สะเทือนขวัญ และเป็นที่น่าสนใจของประชาชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่ง ผอ.แต่งตั้ง เป็นเฉพาะกรณี ๆ ไป .จขต.สสส .

29. เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาเมืองพัทยา

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุงค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) เสนอแล้วมีมติ ดังนี้

เห็นชอบผลการพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกเมืองพัทยาดำเนินการที่ กงช.เสนอ การกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาเมือง (.กงช) . พัทยาเท่ากับอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นตำแหน่งลักษณะเดียวกัน และการกำหนดให้ผู้บริหารเมืองพัทยา ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาที่กระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้

- 2.1 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา และศ.พ (.. ฉบับที่)
- 2.2 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา รวมศ.พ (.. ฉบับที่)2 ฉบับ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

ให้สำนักงาน กและกระทรวงมหาดไทยรับข้อสังเกตของคณะกรรมการพิจารณา .พ. เงินเดือนแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า ปัจจุบันได้มีการแก้ไขหรือกำหนดกฎหมายให้หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ กำหนดค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดได้ตามอำนาจที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ โดยอาจไม่ต้องขอความเห็นชอบจากหน่วยงานกลางหรือไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติ มีผลให้หลายหน่วยงานพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดโดยไม่ได้คำนึงถึงหลักการกำหนดค่าตอบแทนอย่างมีเหตุมีผล และผลกระทบในภาพรวม ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการบริหารจัดการงานบุคคลภาครัฐ นอกจากนี้ การขอกำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากปัจจัยด้านความเท่าเทียมกันหรือการคงความแตกต่างของค่าตอบแทนบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐทำให้การกำหนดค่าตอบแทนเพื่อไล่ตามกันเป็นวงวนไม่รู้จบ โดยขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงหลักการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงสมควรปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ .ศ.2538 ให้รับผิดชอบการพิจารณาค่าตอบแทนของบุคลากรภาครัฐทั้งระบบ เพื่อให้โครงสร้างค่าตอบแทนมีความเหมาะสม

นอกจากนี้การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ผ่านมาได้คำนึงถึงรายได้เป็นปัจจัยหลัก ซึ่งไม่สามารถสะท้อนภาระความรับผิดชอบและค่าของงานท้องถิ่นนั้นอย่างแท้จริง สมควรนำหลักการการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถิ่นได้คำนึงถึงปัจจัยสำคัญหลายประการ ซึ่งได้แก่ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ ขนาดขององค์กร ภารกิจและความรับผิดชอบต่อความสำเร็จขององค์กร ผลกระทบในการดำเนินการมาใช้เป็นแนวทางการพิจารณาในโอกาสต่อไป

30. เรื่อง แต่งตั้ง

1. ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้แต่งตั้ง นายเทอดศักดิ์ บุญขจร ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) วิศวกรวิชาชีพ 9 วช (วิศวกรรมโยธา) กรมชลประทาน ให้ดำรงตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) วิศวกรวิชาชีพ 10 วช (วิศวกรรมโยธา) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2547 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 1 ท่าน คือ หม่อมหลวงปาดसार หัสตินทร

3. ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 1. นายมังกร กุลวานิช ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นักวิชาการศึกษา 10 ชช.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. นายสมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นักวิชาการศึกษา 10 ชช.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3. นายสุรเทพ ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนัก (นักบริหาร 9) สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 3 คน ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 10 ต่อไป

4. ข้าราชการสำนักงาน ก.พ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 (ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ) จำนวน 2 ราย คือ นางเบญจวรรณ สร้างนิทร และ นายสมโภชน์ นพคุณ ที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 9 ชช.) ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 10 ชช.) ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

5. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอให้แต่งตั้งนายสุวัฒน์ วาณีสุบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9) ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช.) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2547 เป็นต้นไป ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

6. กรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้แต่งตั้งนายสมชาย ergusonสมบัติ
และนายนทพล นิมสมบุญ เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป

ที่มา : สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี